

TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY; CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Câu hỏi 1. Kiến nghị về khó khăn về biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; Y tế (*Phòng Nội vụ huyện: Bù Gia Mập; Bù Đốp; Hớn Quản; Đồng Phú; Lộc Ninh, Chơn Thành*)

Ý kiến của Sở Nội vụ: Vấn đề về thiếu hụt biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo và sự nghiệp Y tế của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Sở Nội vụ đã nắm được tinh thần, đã báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, đã tham mưu UBND tỉnh các văn bản sau: Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 21/5/2021 về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; Công văn số 2802/UBND-NC ngày 20/8/2021 về việc giải trình bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2022, gửi Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thẩm định, phê duyệt.

Sau khi có ý kiến thẩm định, phê duyệt của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh phân bổ về các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định.

Câu hỏi 2. Phòng Nội vụ huyện Bù Gia Mập kiến nghị: Sở Nội vụ xem xét, tham mưu UBND tỉnh thuận chủ trương cho huyện hợp đồng lao động giáo viên Tiếng Anh và Tin học ngoài chỉ tiêu biên chế được giao để huyện kiện toàn đội ngũ dạy tin học và ngoại ngữ, đặc biệt là trong bối cảnh giảng dạy trực tuyến như hiện nay.

Ý kiến của Sở Nội vụ: Tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/07/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp Giáo dục và Y tế quy định “Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao và theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế để kịp thời thay cho số giáo viên và viên chức y tế nghỉ thai sản và nghỉ hưu theo chế độ (chưa kịp tuyển dụng thay thế) và để bố trí giáo viên dạy buổi thứ 02 trong ngày (đối với những cơ sở giáo dục dạy 02 buổi/ngày)...”

Do đó, trong trường hợp huyện Bù Gia Mập còn chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng, đề nghị Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện thực hiện ký hợp đồng lao động giáo viên Tiếng Anh và Tin học để giảng dạy môn Tiếng anh, Tin học tại theo đúng quy định.

Câu hỏi 3. Phòng Nội vụ huyện Bù Đốp kiến nghị: Trường hợp không có biên chế để bổ sung cho sự nghiệp y tế và giáo dục, UBND huyện kiến nghị

UBND tỉnh xem xét, giao định suất hợp đồng lao động hoặc bổ sung kinh phí cho đơn vị sự nghiệp hợp đồng nhằm đảm bảo số giáo viên đúng lớp và đội ngũ nhân viên y tế tại địa phương.

Ý kiến của Sở Nội vụ: Do thiếu hụt về biên chế bậc mầm non, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 về việc giao 455 định suất lao động tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho bậc mầm non. Tuy nhiên, ngày 30/06/2021, Kiểm toán nhà nước có Công văn số 163/KTNN-TH về việc gửi báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Bình Phước. Qua đó, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2784/UBND-TH ngày 19/08/2021 về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020, trong đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu tỉnh giao thêm định suất lao động không đúng quy định; đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ rà soát, sắp xếp số biên chế giao định suất lao động tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục (bậc mầm non) 455 định suất để báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định hiện hành.

Do đó, Sở Nội vụ không có cơ sở tham mưu UBND tỉnh bổ sung định suất lao động hoặc bổ sung kinh phí cho đơn vị sự nghiệp theo đề nghị của huyện Bù Đốp.

Câu hỏi 4. Phòng Nội vụ huyện Bù Đốp kiến nghị: Đề giảm 43 biên chế theo Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh, ngoài số lao động hợp đồng lâu năm bị cắt giảm, UBND huyện phải cắt giảm thêm 10 viên chức đã tuyển dụng (03 giáo dục, 7 y tế) và 02 bác sĩ cử tuyển đang hợp đồng. UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh xem xét, điều chuyển số lao động này về các huyện, thị trong tỉnh còn biên chế chưa tuyển dụng.

Ý kiến của Sở Nội vụ: Ghi nhận ý kiến của Phòng Nội vụ huyện Bù Đốp, trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh xác định lại tỷ lệ học sinh/lớp và tỷ lệ bác sỹ/giường bệnh của các huyện, thị xã, thành phố và xác định việc dư thừa cục bộ giáo viên giữa các môn học, bậc học để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh điều tiết biên chế dôi dư.

Do đó, sau khi thực hiện rà soát, nếu có đơn vị còn biên chế chưa sử dụng, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh điều tiết số viên chức dôi dư của huyện Bù Đốp về các địa phương chưa sử dụng.

Câu hỏi 5. Phòng Nội vụ huyện Chơn Thành kiến nghị: Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ xem xét bổ sung thêm biên chế công chức hành chính, sự nghiệp (đặc biệt là biên chế ngành giáo dục) cho tỉnh Bình Phước để bổ sung thêm biên chế hành chính cho các huyện, thị xã, thành phố.

Ý kiến của Sở Nội vụ: Ghi nhận ý kiến kiến nghị của Phòng Nội vụ huyện Chơn Thành, về vấn đề này, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 14/06/2021 về việc biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022 gửi Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt.

Câu hỏi 6. Phòng Nội vụ huyện Chơn Thành kiến nghị: Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện số lượng cấp phó tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện “thực hiện theo quy định của Tỉnh ủy hay thực hiện theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ”.

Ý kiến của Sở Nội vụ: Ghi nhận ý kiến kiến nghị của Phòng Nội vụ huyện Chơn Thành, vấn đề này Sở Nội vụ đã tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Báo cáo số 38-BC/BCS trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ, sau khi có ý kiến kết luận của Tỉnh ủy, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ quy định về số lượng cấp phó của các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện.

Câu hỏi 7. Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản kiến nghị: Giao biên chế sự nghiệp giáo dục – đào tạo vào tháng 6 hoặc tháng 7 hằng năm để kịp thời phân bổ biên chế tại các đơn vị vào đầu năm học.

Ý kiến của Sở Nội vụ: Ghi nhận ý kiến kiến nghị của Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản.

Câu hỏi 8. Phòng Nội vụ huyện Đồng Phú kiến nghị Sở Nội vụ tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cho huyện Đồng Phú lấy ngân sách địa phương để chi trả lương cho những giáo viên dôi dư so với quyết định giao biên chế của tỉnh và hợp đồng giáo viên, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Ý kiến của Sở Nội vụ: Ghi nhận ý kiến kiến nghị của Phòng Nội vụ huyện Đồng Phú, vấn đề này Sở Nội vụ sẽ có văn bản xin ý kiến Sở Tài chính, sau khi có ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ sẽ phúc đáp đến UBND huyện Đồng Phú được biết.

Câu hỏi 9. Phòng Nội vụ huyện Đồng Phú kiến nghị hiện nay, nhiều hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức bị hư hỏng bìa và một số mới chuyển đến phát sinh hồ sơ mới, vì vậy, đề nghị Sở Nội vụ đặt Bìa đựng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức để huyện Đồng Phú thực hiện việc lưu và quản lý hồ sơ cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Ý kiến của Sở Nội vụ: Ghi nhận ý kiến kiến nghị của Phòng Nội vụ huyện Đồng Phú, vấn đề này Sở Nội vụ đã liên hệ cơ sở in ấn, tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 nên Công ty tạm ngưng hoạt động, sau khi dịch bệnh được khống chế, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục liên hệ các cơ sở in để xem xét giải quyết.

Câu hỏi 10. Đề nghị Sở Nội vụ xem xét tham mưu UBND tỉnh chấp thuận hợp đồng người làm việc tại xã đối với những UBND cấp xã đã hoàn thành việc tinh giản biên chế theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định giao biên chế của UBND tỉnh, mà nay có công chức thôi việc

Ý kiến của Sở Nội vụ: Đề nghị Phòng Nội vụ thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2843/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 và Công văn số 2840/UBND-NC ngày 08/9/2015.

Câu hỏi 11. Phòng Nội vụ thị xã Bình Long kiến nghị: Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh sớm ban hành văn hướng dẫn về việc chi phụ cấp ưu đãi nhà giáo và cách xếp lương đối với viên chức được xét thăng hạng (theo nội dung Công văn số 1676/UBND-VX ngày 01/9/2021, Công văn số 1765/UBND-NC ngày 14/9/2021 của UBND thị xã Bình Long) để phòng Nội vụ thị xã triển khai thực hiện.

Ý kiến của Sở Nội vụ:

- Đối với kiến nghị của UBND thị xã Bình Long tại Công văn số 1676/UBND-VX ngày 01/9/2021 về việc đề nghị hướng dẫn việc chi phụ cấp ưu đãi nhà giáo, Sở Nội vụ đã có Công văn số 2439/SNV-CCVC&TCBM gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị hướng dẫn UBND thị xã Bình Long thực hiện chi trả phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang giảng dạy tại các đơn vị trường học trên địa bàn xã Thanh Phú và xã Thanh Lương theo đề nghị của UBND thị xã Bình Long tại Công văn số 1676/UBND –VX. Do đó, Sở Nội vụ đề nghị UBND thị xã Bình Long liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo để được xem xét, hướng dẫn.;

- Đối với kiến nghị của UBND thị xã Bình Long tại Công văn số 1765/UBND-NC ngày 14/9/2021 về việc đề nghị hướng dẫn cách xếp lương đối với viên chức được xét thăng hạng, Sở Nội vụ đã có Công văn số 2547/SNV-CCVC&TCBM ngày 4/10/2021 về việc hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Câu hỏi 1. Phòng Nội vụ huyện Phú Riềng kiến nghị:

Trường hợp công chức cấp xã thuộc diện dôi dư nhưng không có nguyện vọng thôi việc, nghỉ chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế thì khi hết thời hạn sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức vào ngày 31/12/2021, việc chuyển công chức cấp xã đảm nhận chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã được theo quy trình như thế nào?

Ý kiến của Sở Nội vụ: Việc bố trí chức danh không chuyên trách thực hiện theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Quy định về người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, ấp, khu phố.

Câu hỏi 2. Phòng Nội vụ huyện Phú Riềng kiến nghị: Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã đang đảm nhận kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khi thôi việc, nghỉ chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ thì khi bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã có cần thực hiện lại quy trình thủ tục bố trí lại hay không?

Ý kiến của Sở Nội vụ: Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã đang đảm nhận kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khi thôi việc, nghỉ chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ thì khi bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí chức danh theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Quy định về người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, ấp, khu phố.

Câu hỏi 3. Phòng Nội vụ huyện Phú Riềng kiến nghị: Trường hợp công chức cấp xã dôi dư chuyển sang chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì có thể chuyển lại thành công chức cấp xã hay không trong trường hợp UBND xã khuyết vị trí công chức cần tuyển dụng phù hợp với bằng cấp chuyên môn và người được tuyển dụng có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng

Ý kiến của Sở Nội vụ: Đối với các trường hợp này đề nghị Phòng Nội vụ có văn bản báo cáo cụ thể từng trường hợp về Sở Nội vụ để có văn bản trả lời.

Câu hỏi 4. Phòng Nội vụ huyện Phú Riềng kiến nghị: Trong trường hợp một người đảm nhận nhiều công việc trực tiếp ở thôn, ấp, khu phố thì có được chi bồi dưỡng 250,000 đồng/tháng cho từng công việc trực tiếp đảm nhận

Ý kiến của Sở Nội vụ: Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh không quy định kiêm nhiệm người làm trực tiếp tham gia công việc ở thôn, ấp, khu phố do vậy không được hưởng.

Câu hỏi 5. Phòng Nội vụ huyện Đồng Phú kiến nghị: Trường hợp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, ấp, khu phố đảm nhận công việc trực tiếp ở thôn, ấp, khu phố thì có được chi bồi dưỡng 250,000 đồng/tháng hay không

Ý kiến của Sở Nội vụ: Trường hợp này được hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh.

III. LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Câu hỏi 1. Phòng Nội vụ, Nội vụ LĐTB&XH huyện Bàn Gia Mập kiến nghị: Tại điểm a, b mục 5, phần II về Cải cách tài chính công: “100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư” và “Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên” nội dung này không khả thi đối với các đơn vị ở các địa bàn khó khăn như huyện Bàn Gia Mập. Do tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ còn hạn chế, số thu của các đơn vị rất thấp, không đủ khả năng cân đối để tự đảm bảo hoàn toàn việc chi theo dự thảo Kế hoạch.

Ý kiến của Sở Nội vụ: Trước hết xin cảm ơn ý kiến của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bàn Gia Mập; Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản và Phòng Nội vụ thị xã Bình Long đã nêu một số khó khăn và kiến

ngợi đối với lĩnh vực cải cách hành chính. Phòng XDCQ, CTTN&CCHC xin giải trình như sau:

1. Ý kiến đề nghị “giảm tỷ lệ về hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3,4” (Từ mức 100% xuống phần đầu đạt 80%).

Tại khoản 2 mục III Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ quy định “Tối thiểu 80% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4”.

Tại Kế hoạch 269/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong thực hiện giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh quy định chỉ tiêu “Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đạt 100% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận”.

Do tỷ lệ đề ra của tỉnh cao hơn so với TW, để phù hợp giữa tỉnh và TW. Phòng tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh như sau “Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ phần đầu đạt 100%”.

2. Ý kiến về Cải cách tài chính công

Phòng tiếp thu một phần và sửa đổi, bổ sung dự thảo, như sau:

“- Đến năm 2025:

+ Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật để đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh và chủ động, tích cực của ngân sách các cấp.

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật để đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đến năm 2025, có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.”.

Lý do: Đảm bảo theo đúng mục tiêu đến năm 2025 theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Câu hỏi 2. Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản kiến nghị: Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn hiệu quả chưa cao, do người dân đến giao dịch đông và muốn nhanh chóng giải quyết thủ tục.

Ý kiến của Sở Nội vụ: Đề nghị huyện có giải pháp để khắc phục trong việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện.

Câu hỏi 3. Phòng Nội vụ thị xã Bình Long kiến nghị: 9 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã và đang có những diễn biến phức tạp, khó lường,

ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhằm góp phần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, đề nghị Sở Nội vụ xem xét và tham mưu UBND tỉnh không chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với cấp huyện tại tiêu chí thành phần “*Tổ chức hội thi tuyên truyền cải cách hành chính*” thuộc lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành theo Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh”.

Ý kiến của Sở Nội vụ: Đề nghị Phòng Nội vụ thị xã Bình Long tham mưu UBND thị xã Bình Long thực hiện “Tổ chức hội thi tuyên truyền cải cách hành chính” (bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc các hình thức tuyên truyền khác) và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ), theo khoản 2 Công văn số 1900/UBND-NC ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi hình thức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính.

IV. LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG.

Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản: Kiến nghị Sở Nội vụ hướng dẫn khen thưởng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, ấp, khu phố.

Về nội dung này, Giám đốc Sở yêu cầu Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng sớm tham mưu văn bản hướng dẫn các địa phương về khen thưởng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, ấp, khu phố.

Trên đây là bản tổng hợp các nội dung thảo luận tại Hội nghị, gửi các địa phương xem xét và phối hợp thực hiện. Nếu có thêm các nội dung cần kiến nghị, đề nghị các địa phương, đơn vị gửi bằng văn bản về Sở Nội vụ.

Trân trọng!